



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์จัด 76 กิจกรรมทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำเสนอแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานหลักการสหกรณ์ มาดำเนินเพื่อเป็นประโยชน์สุขของ มวลสมาชิก สหกรณ์ ดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 ว่า "คำว่า "สหกรณ์" แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม งานที่ทำด้วยร่างกาย ถ้าแต่ละคนทำก็เกิดผลขึ้นมาได้ เช่น การเพาะปลูกก็มีผลขึ้นมา สามารถ ที่จะใช้ผลนั้นในด้านกรบริโภค คือ เอาไปรับประทาน หรือเอาไปไว้ใช้หรือเอาไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้ เลี้ยงชีพได้ ถ้าแต่ละคนทำไปโดยลำพังแต่ละคน งานที่ทำนั้นผลอาจไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอาจจะไม่ พอเพียงในการเลี้ยงตัวเอง ทำให้มีความเดือดร้อน ฉะนั้น จะต้องร่วมกัน แม้ในชั้นที่ทำในครอบครัวก็ต้องช่วยกัน ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำงานทำการ เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ว่าถ้าร่วมกันหลายๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ มีผลได้ มากขึ้น"

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ปกครองประเทศ ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุข ของพสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน รับทราบและศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมายกว่า 4,000 โครงการ ยังประโยชน์แก่พสกนิกร ชายไทย โดย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยตรงโดยเฉพาะชาวนบ ทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหลักการ วิธีการสหกรณ์ในพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ ได้นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีความสมบูรณ์แบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และมีการพัฒนาระบบการสหกรณ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ จนถึงปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำรินงานสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาขึ้นในปี 2554 ที่จะถึงนี้

**นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีก กรมส่งเสริม สหกรณ์** เปิดเผยถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปี 2554 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ได้มีการเตรียมการเป็น นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการประชุมชี้แจง ให้กับส่วนงานในสังกัด เพื่อนำไปจัดกิจกรรมทั่วทั้งประเทศตลอดทั้งปี ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 นี้

กิจกรรมสำคัญๆ มีหลายรายการด้วยกัน ซึ่งจะเป็นผลงานเกี่ยวกับการสหกรณ์ อย่าง เป็นรูปธรรมที่ได้ดำเนินการเพื่อ เจริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ กิจกรรม การทำความดี เพื่อ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเรื่องการออมทั้ง การออมทรัพย์ และการออมความดี โดยจะมีการจัดทำสมุดบันทึก การออม กิจกรรมในการ ส่งเสริมเยาวชนให้รู้จัก การทำความดี โดยการบันทึกความดีของตนเอง และโครงการ ร่วมกับพระปริยัติธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ นอกจากนี้กิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือการสร้างปราชญ์สหกรณ์ในทุกจังหวัด

โดยทุกจังหวัดให้มีการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการ เป็นรูปธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การ สหกรณ์ที่สำคัญ เพื่อถวายพระองค์ท่านอย่างน้อยหนึ่งโครงการ ต่อ 1 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด กิจกรรมจะไม่เหมือนกัน และจะขับเคลื่อนพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ปีนี้เป็นต้นไป ในแต่ละจังหวัดมี ข้อดีที่เด่นๆ ของเขาเอง เพราะฉะนั้น จะต้องหาข้อดีของตนเอง มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อ ถวายพระองค์ท่าน ซึ่งเป็น กิจกรรมที่นอกเหนือจากที่ทางกรมฯ กำหนดอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งเป็นโครงการใหญ่แบบรวมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยจะมีอย่างน้อย 76 กิจกรรม ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปี 2554 นี้” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล กล่าว

-----